

Số: 454/TB-CTHADS

Ninh Thuận, ngày 07 tháng 6 năm 2016

## THÔNG BÁO

### **Kết luận của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận Tại cuộc họp giao ban định kỳ tháng 6 năm 2016**

Thực hiện Quy chế làm việc của Cục Thi hành án dân sự tỉnh, vào chiều ngày 02/6/2016, Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức cuộc họp giao ban định kỳ tháng 6 giữa Lãnh đạo Cục; Trưởng, phó các Phòng chuyên môn; kế toán ngân sách, nghiệp vụ.

Tại cuộc họp, thay mặt Lãnh đạo Cục đồng chí Chánh Văn phòng đã thông qua báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự tháng 5, phương hướng nhiệm vụ tháng 6 năm 2016 và thông báo các phòng chuyên môn thuộc Cục chuẩn bị hồ sơ, sổ sách, tài liệu có liên quan để phục vụ đoàn kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng vào ngày 01/7/2016. Tại buổi họp có các ý kiến của các phòng chuyên môn và công chức Cục THADS, nhìn chung các ý kiến đều nhất trí với báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự tháng 5, phương hướng nhiệm vụ tháng 6 năm 2016.

Trên cơ sở đó, đồng chí Nguyễn Thị Cúc - Cục trưởng, chủ trì cuộc họp đã phát biểu kết luận như sau:

#### **1. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5/2016:**

Trong tháng 5 vừa qua, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, nhìn chung đều thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra và có kế hoạch công việc tuần; kết quả thi hành án dân sự về việc, về tiền trong tháng 5 cơ bản đạt so với chỉ tiêu Tổng cục giao năm 2016 (về việc còn thiếu 14%, về tiền thiếu 19,09%); công tác trực tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại - tố cáo của công dân được tập trung chỉ đạo, giải quyết kịp thời, đúng thời gian, đúng theo trình tự thủ tục, không để đơn thư tồn đọng kéo dài. Công tác tổ chức cán bộ tiếp tục kiện toàn, chỉ đạo các Chi cục THADS huyện, thành phố thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch năm 2016, giai đoạn 2016-2021; tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức theo Kế hoạch và thông báo tuyển dụng công chức năm 2016 của Tổng cục THADS; triển khai thực hiện quy trình bổ nhiệm chức danh Phó Chánh Văn phòng Cục THADS tỉnh; ban hành quyết định cho hưởng phụ cấp thâm niên nghề đối với công chức các cơ quan THADS theo thẩm quyền phân cấp; tăng cường công tác kiểm tra, siết chặt kỷ cương, kỷ luật công vụ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, kết quả công tác THADS trong tháng 5 vẫn còn có những tồn tại, hạn chế đã được nêu tại báo cáo. Tại buổi họp, các ý kiến cũng đã tham gia góp ý. Đề nghị các đồng chí Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục tiếp thu và đề ra các giải pháp để khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế trong những tháng tiếp theo của năm 2016.

## **2. Phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2016:**

Năm 2016, chỉ tiêu công tác thi hành án dân sự Tổng cục Thi hành án dân sự giao cho toàn Ngành rất cao (73% về việc, 34% về tiền; giảm 6,5% việc, 4% về tiền chuyển sang kỳ sau). Do đó để thực hiện đạt chỉ tiêu giao, đòi hỏi phải có sự quyết tâm, nỗ lực, phấn đấu của toàn thể cán bộ, công chức trong toàn ngành. Đồng chí Cục trưởng yêu cầu các Phòng Chuyên môn thuộc Cục, công chức tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

*Một là:* Sau buổi họp này, đề nghị lãnh đạo các Phòng chuyên môn và công chức tập trung vào nhiệm vụ của ngành đề ra và cấp trên giao, khẩn trương xây dựng kế hoạch công việc của từng cán bộ, công chức; các vụ án lớn cần có kế hoạch chi tiết để giải quyết.

*Hai là:* Các phòng chuyên môn thuộc Cục chuẩn bị hồ sơ, sổ sách, tài liệu có liên quan và báo cáo theo nội dung Kế hoạch kiểm tra để phục vụ đoàn kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng của Ban Nội chính tỉnh ủy vào ngày 01/7/2016.

*Ba là:* Văn phòng Cục hiện nay đã được kiện toàn, bổ nhiệm đ/c Đỗ Thị Như Giang - Phó Chánh Văn phòng, giao đ/c Nguyễn Ngọc Tuấn - Chánh Văn phòng tổ chức họp Văn phòng và phân công lại nhiệm vụ cho từng công chức văn phòng. Phối hợp với đ/c Huỳnh Lê Kim Hải, kế toán ngân sách triển khai mua sắm tài sản năm 2016.

*Bốn là:* Đối với ý kiến Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo qua kiểm tra các đơn vị thực hiện chưa đúng các quy định của Luật THADS liên quan đến án cấp dưỡng nuôi con; thông báo Quyết định thi hành án cho trại giam; ban hành Quyết định hay Công văn đề nghị tạm dừng việc đăng ký theo Điều 69 Luật THADS... đề nghị Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo phải có báo cáo cụ thể về kết quả kiểm tra 6 tháng đầu năm 2016, những nội dung các đơn vị chưa có sự thống nhất báo cáo Cục trưởng, trên cơ sở đó cùng phối hợp Phòng Nghiệp vụ ban hành văn bản hướng dẫn các đơn vị thực hiện thống nhất theo quy định của Luật THADS. Đồng thời, trong công tác phối hợp làm việc với Tổng cục THADS, Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo cần phối hợp nhịp nhàng, không nên có văn bản phản hồi với Tổng cục THADS.

*Năm là:* Giao đ/c Trần Văn Hiếu, Phó Cục trưởng tập trung chỉ đạo Phòng Nghiệp vụ thuộc Cục THADS và Chi cục THADS các huyện, thành phố lập danh sách thống kê các vụ án lớn và một số vụ việc khác; xây dựng kế hoạch trực tiếp làm việc với các Chi cục để chỉ đạo đơn đốc giải quyết từng vụ việc cụ thể; đồng thời, phối hợp với Đài Phát thanh - truyền hình tỉnh chuẩn bị nội dung phỏng vấn nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành THADS.

*Sáu là:* Giao đ/c Trần Thanh Hải, Trưởng Phòng Tổ chức Cục THADS chuẩn bị tham mưu thẩm định hồ sơ thi tuyển công chức gửi về Tổng cục THADS và thực hiện công tác quy hoạch chức danh lãnh đạo theo quy định; chuẩn bị các nội dung tham mưu Cục trưởng triển khai tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành THADS.

Đề nghị Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục sau buổi họp này tập trung triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ. Trong quá trình tổ chức thi hành án có vướng mắc phải báo cáo kịp thời Lãnh đạo Cục để được chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời.

Trên đây là Kết luận của đồng chí Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh tại buổi họp cơ quan định kỳ tháng 6 giữa Lãnh đạo Cục; Trưởng, phó các Phòng chuyên môn; kế toán ngân sách, nghiệp vụ. Cục Thi hành án dân sự tỉnh thông báo để các đơn vị biết, tổ chức thực hiện./.

*Nơi nhận:*

- Lãnh đạo Cục (3);
- Các phòng chuyên môn thuộc Cục (t/hiện);
- Lưu VT.

**TL. CỤC TRƯỞNG  
CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Nguyễn Ngọc Tuấn**